

Số: 28 /BC-KTXH

Việt Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO

Thuyết trình của Ban Kinh tế - Xã hội (Tại kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XVIII)

Thực hiện chương trình kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XVIII. Ban Kinh tế - Xã hội đã tiến hành thăm tra, giám sát tại một số cơ quan, đơn vị, nghiên cứu các báo cáo trình tại kỳ họp. Ban Kinh tế - Xã hội có một số ý kiến như sau:

I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ SỰ ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN NĂM 2015.

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với đánh giá, nhận định về kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp.

Năm 2015, tình hình kinh tế trong nước có những chuyển biến tích cực, năm có nhiều sự kiện chính trị lớn diễn ra. Được sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự chỉ đạo tích cực của Huyện ủy, sự điều hành của các cấp chính quyền, sự đồng thuận cao của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nên kinh tế - xã hội của huyện đạt kết quả khá, đó là:

Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được HĐND huyện thông qua đều đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế của huyện có mức tăng trưởng khá; Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 34.737,7 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,7%; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 28.701 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 12,5%, trong đó: Ngoài KCN đạt: 1.979,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 15,6%, vượt 0,6% kế hoạch; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 1.417,7 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 8,3%, vượt 3,3% kế hoạch, giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 1.323,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 22%, vượt 4% kế hoạch.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo tích cực. Năm 2015 có 03 xã (Hương Mai, Việt Tiến, Quang Châu) được công nhận hoàn thành các chỉ tiêu, về đích nông thôn mới, có 01 xã đạt 17/18 tiêu chí, 05 xã đạt 13/16 tiêu chí, 05 xã đạt từ 10 đến 12 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần được ổn định và có bước cải thiện; trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm,...

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 còn những hạn chế, đó là:

- Việc triển khai công tác dồn điền, đổi thửa tại một số thôn, xã tiến độ chậm so với kế hoạch.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng chưa nghiêm, đặc biệt quản lý vỉa hè, lòng đường đô thị, kết quả thu phí đường bộ thấp.

- Việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của các xã, thị trấn vẫn còn lớn, số công trình đã hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán còn nhiều.

- Việc thu gom rác thải ở một số xã chưa được kịp thời, chưa xử lý triệt để các tụ điểm gây ô nhiễm môi trường.

- Cơ sở vật chất bậc học mầm non còn nhiều khó khăn, tỷ lệ giáo viên mầm non còn thiếu so với quy định, chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, còn nhiều hạn chế; chất lượng giáo dục ở một số nhà trường còn thiếu ổn định, đặc biệt một số trường chuẩn quốc gia chất lượng giáo dục còn thấp.

- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa chưa nghiêm, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở một số xã ở mức cao. Tỷ số giới tính khi sinh toàn huyện đang ở mức cao.

- Việc chấp hành công tác chỉ đạo điều hành, nhất là thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế.

- Công tác tham mưu, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số cơ quan chưa chủ động, còn lúng túng và để kéo dài quá thời gian quy định, công tác thi hành án với các việc có điều kiện thi hành đạt kết quả thấp.

- Tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, hoạt động của các đối tượng khiếu kiện phức tạp trên địa bàn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; tình hình hoạt động tôn giáo còn diễn biến phức tạp, nhất là việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan còn diễn ra ở một số địa phương.

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2016.

Ban Kinh tế - xã hội nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà UBND huyện đề ra. Trong đó cần bám sát các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra để phấn đấu thực hiện ngay từ những năm đầu nhằm phấn đấu đến năm 2020, Việt Yên trở thành một trong những huyện top đầu của tỉnh, hội tụ đủ các điều kiện cơ bản của huyện công nghiệp và huyện nông thôn mới. Tập trung huy động cao nhất mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; coi trọng lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo điều kiện phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Gắn phát triển kinh tế quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

II. VỀ THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 VÀ PHÂN BỐ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016.

1. Thực hiện dự toán ngân sách năm 2015.

a. Về thu ngân sách.

Tổng thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 595.113 triệu đồng, bằng 131% dự toán. Thu ngân sách trên địa bàn cả năm ước đạt 249.551 triệu đồng, bằng 126% dự toán. Hầu hết các chỉ tiêu thu đều đạt và vượt so với dự toán và tăng so với thực hiện năm 2014. Tiêu biểu như thu tiền sử dụng đất ước cả năm đạt 120 tỷ, đạt 150% dự toán,...

Đạt được kết quả trên, Ban Kinh tế - xã hội nhận thấy ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: sớm ban hành quyết định giao nhiệm vụ ngân sách cho các xã, thị trấn và các cơ quan chức năng; xây dựng và ban hành kế hoạch thu chi tiền sử dụng đất chi tiết đến từng vị trí đầu giá đất của từng xã, thị trấn; kế hoạch thu trong từng quý; Thường xuyên chỉ đạo chi cục thuế huyện chủ động phối hợp với các cục thuế tỉnh trong công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh và các khoản thuế được gia hạn trong năm 2014 sang năm 2015; hàng tháng, hàng quý, UBND huyện đều tổ chức kiểm điểm công tác thu ngân sách. Cùng với các biện pháp chỉ đạo thu ngân sách, UBND huyện đã trình HĐND huyện có Nghị quyết khuyến khích công tác thu ngân sách, nhất là khuyến khích khai thác nguồn thu, tăng thu so với dự toán và thu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, công tác thu ngân sách còn có những hạn chế như: Một số xã, thị trấn chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo khai thác các nguồn thu trên địa bàn, thiếu chủ động trong giải quyết những vướng mắc, có tư tưởng trông chờ vào giải quyết của huyện. Chính vì vậy còn 05 xã có số thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 4% kế hoạch được giao (Vân Hà, Quảng Minh, Hồng Thái, Tiên Sơn).

b. Về chi ngân sách.

Tổng chi ngân sách thực hiện cả năm 2015 ước đạt 479.792 triệu đồng, bằng 120% dự toán.

Năm 2015, căn cứ Nghị quyết HĐND huyện, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã sớm triển khai chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự toán ngân sách cho các xã, thị trấn và các đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện. Công tác chỉ đạo điều hành chi ngân sách thực hiện nghiêm túc theo quy định của luật ngân sách nhà nước và bám sát dự toán được HĐND thông qua. Năm 2015 ngân sách đảm bảo nguồn kinh phí, chi thường xuyên và cơ bản đáp ứng kịp thời nguồn kinh phí chi cho đầu tư xây dựng cơ bản. Các đơn vị dự toán sử dụng nguồn kinh phí được giao đúng mục đích và chấp hành nghiêm chế độ kế toán.

Tuy nhiên, việc xây dựng và phân bổ dự toán đầu năm cơ bản dựa vào định mức chế độ, chưa dự báo được hết nhiệm vụ phát sinh nên trong quá trình điều hành ngân sách còn phải điều chỉnh, bổ sung nhiều.

Một số đơn vị được giao quản lý chi sự nghiệp kinh tế chưa chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ nên tiến độ giải ngân sự nghiệp kinh tế chậm và thường tập trung vào cuối năm; chi đầu tư đạt thấp so với dự toán giao. Công tác giám sát tài chính chưa thường xuyên.

2. Về dự toán ngân sách năm 2016.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2016 xây dựng là 351.710 triệu đồng, bằng 178% dự toán năm 2015 và bằng 152% so với dự toán tình giao năm 2016. Tổng chi ngân sách huyện năm 2016 xây dựng là 631.092 triệu đồng, tăng 24% so với dự toán năm 2015, tăng 33% so với dự toán tình giao.

Ban Kinh tế - xã hội nhất trí với những giải pháp thực hiện thu, chi ngân sách do UBND huyện xây dựng và trình tại kỳ họp, trong đó:

- Tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn thu ổn định trên địa bàn, chống thất thu về đối tượng nộp thuế và thu thuế.

- Chỉ đạo Chi cục thuế chủ động phối hợp với Cục thuế tỉnh Bắc Giang, đẩy mạnh việc theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp thuế, hoàn thuế; tăng cường kiểm tra, rà soát đối tượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, phát hiện kịp thời những trường hợp không đăng ký nộp thuế để đưa vào diện quản lý. Chỉ đạo thu triệt để các khoản thuế còn tồn đọng từ các năm trước chuyển sang năm 2016.

- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch thu chi tiền sử dụng đất của từng xã, thị trấn, trong đó có nêu cụ thể những nội dung công việc phải thực hiện trong từng tháng, quý. Tập trung giải quyết các tồn tại có liên quan đến việc thu hồi đất, làm cơ sở cho việc đấu giá, thu tiền sử dụng đất.

- Thành lập tổ công tác liên ngành làm nhiệm vụ rà soát nguồn thu, xây dựng nợ đọng thuế, kiểm tra việc khoán thầu chợ, khoán thầu các bến bãi, quản lý chặt chẽ nguồn thu phí, lệ phí, nhất là nguồn thu lệ phí trước bạ đối với các phương tiện xe mô tô, ô tô,...

- Chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan được giao nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Hàng quý, UBND huyện tổ chức kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch thu ngân sách của các xã, thị trấn và các đơn vị được giao nhiệm vụ.

- Thực hiện điều hành chi ngân sách theo dự toán HĐND phê chuẩn, ưu tiên các khoản đã được bố trí trong dự toán, trước hết là chi các chính sách chế độ cho cán bộ, đảm bảo hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ dự toán được giao, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo dân chủ, công khai và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Các đơn vị được giao quản lý chi sự nghiệp kinh tế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao theo từng tháng, quý, bảo đảm việc giải ngân kịp thời và đạt hiệu quả.

- Các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc sử dụng ngân sách của các xã, thị trấn và các đơn vị sử dụng ngân sách.

- UBND huyện xây dựng cơ chế quản lý, điều hành ngân sách huyện theo hướng công khai, minh bạch từ khâu xây dựng đến khâu thanh quyết toán ngân sách hàng năm và hạn chế đến mức thấp nhất việc bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách.

Để triển khai thực hiện có kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016, Ban Kinh tế - xã hội có một số ý kiến đối với UBND huyện, đó là:

- Cần rà soát, điều chỉnh, bố trí đội ngũ cán bộ công chức của huyện đảm bảo phù hợp với chuyên môn đào tạo để phát huy hiệu quả, chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ hiện có, cần tăng cường biên chế cho các đơn vị như Phòng Tài nguyên- Môi trường, Phòng Nông nghiệp - PTNT nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Có kế hoạch hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới cho các xã đã về đích để tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí và thanh toán nợ đọng sau xây dựng nông thôn mới.

III. VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đã thẩm tra Dự thảo nội dung các Nghị quyết trình tại kỳ họp cho thấy các Nghị quyết đã soạn thảo theo đúng quy định của pháp luật, nội dung các Nghị quyết có sự thống nhất với các báo cáo trình tại kỳ họp.

Trên đây là một số ý kiến của Ban Kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp, rất mong sự quan tâm của các đại biểu./.

Nơi nhận:

- Các đại biểu dự kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XVIII;
- Lưu VT Ban Kinh tế - xã hội.

T/M BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Xuân Phúc

